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รายงานการประชุมคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมระดับหน่วยงาน 
มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 

ครั้งที่ 2/๒๕๖๓ 
วันพฤหัสบดีที่ ๑๑ มิถุนายน ๒๕๖๓  

เวลา ๑๓.๐๐ น. เป็นต้นไป  
ณ ห้องประชุมชั้น ๘ อาคารเรียนรวมและอ านวยการ (อาคาร ๑๔) 

 
  ก.  กรรมการผู้มาประชุม 
    ๑. ผู้ช่วยศาสตราจารย์รัตนา  รักการ 
   ๒. รองศาสตราจารย์พรเพ็ญ  โชชัย 
   ๓. รองศาสตราจารย์ ดร.ระมัด  โชชัย 
   ๔. ดร.มะลิวัลย์  รอดก าเหนิด 
   ๕. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พธรู าไพ  ประภัสสร 
   ๖. ผู้ชว่ยศาสตราจารย์เยาวลักษณ์  ใจวิสุทธิ์หรรษา 
   ๗. ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ ดร.ศุภโชคชัย  นันทศรี  
   ๘. อาจารย์ ดร.พิมพ์นารา   บรรจง 
   ๙. อาจารย์วนัสนันท์  นุชนาถ 
   ๑๐. นางสาวธฤษวรรณ  ธรรมสอน 
   ๑๑. อาจารย์นพรัตน์  ไชยวิโน 
   ๑๒. นายเพ่ง  วศินวงศ์สว่าง 
   ๑๓. นางสาวเกศกนก ไทยแท้ 
   ๑๔. นางคณารัตน์  สิริเสถียรวัฒนา 
   ๑๕. นางสาวคนึงนิจ  สรรคพงษ์ 
   ๑๖. นางสาวอุทุมพร  สอนบุญเกิด 
   ๑๗. นางสาวกชพรรณ  พงษ์พยัคเลิศ 
   ๑๘. นายวิทยา  ศรีนรคุตร 
   ๑๙. นางวรรณภา  สวุรรณพงษ์ 
   ๒๐. นางสาวบวรลักษณ์  แสงกล้า 
   ๒๑. นางสาวศุภลักษณ์  สมโภชน ์
   ๒๒. นางผ่องศรี  พิกุลทอง 
   ๒๓. นางสาวรติกานต์  เรื่อศรีจันทร์ 
   ๒๔. นางสาวนุจรีย์  สรรคพงษ์ 
   ๒๕. นางสาวธนิสรณ์  สุขพร้อม 
   ๒๖. นางสาวยอดสร้อย  ภู่สงค์ 
   ๒๗. นางสาวสุวลัย อินทรรัตน์ 
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   ๒๘. นางสาวอภิญญา แซ่ยั้ง 
   ๒๙. นางชนิดา ศรีวรรธนศิลป์ 
   ๓๐. นางจันทนา คุ้มกล่ า 
   ๓๑. นางสาวจารี ชื่นชอบ 
   ๓๒. นางสาวจีระวรรณ  ผึ่งบางแก้ว 
   ๓๓. นายวีระ วัดพ่วงแก้ว 
   ๓๔. นางบังอร  ทองมี 
   ๓๕. นางสุทิน  ค าเคน 
   ๓๖. นายสุธี ขุนพิลึก 
   ๓๗. นางวรรณรัตน์  จิตตรง 
    
  ข.   รายนามกรรมการที่ไม่เข้าร่วมประชุม 
   1. ผู้ชว่ยศาสตราจารย์วิไลลักษณ์ สวนมะลิ    
   2. อาจารย์ ดร.พิมประไพ ขาวข า     
   3. อาจารย์ดร.อภิชญา พัดพิน     
     4. ว่าที่รต.ดร.บรรจงศักดิ์ ฟักสมบูรณ์    
   5. นายสมศักดิ์  พวงใส    
    6. นายวทัญญู  สังข์ค า 
 
  เริ่มประชุมเวลา  ๑๓.๐๐ น. 
                ประธานที่ประชุมตรวจสอบที่ประชุมเห็นว่าครบองค์ประชุมแล้ว 86% จึงกล่าวเปิดการประชุม 
 
  ระเบียบวาระท่ี ๑ เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 
    -ไม่มี- 
 
  ระเบียบวาระท่ี ๒ รับรองรายงานการประชุม  ครั้งที่ 1/2563 วันที่ 18 มีนาคม 2563  
   ตามท่ีได้มีการประชุมคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมระดับหน่วยงานมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 
ครั้งที่ 1/๒๕๖3 วันพุธที่ 18  มีนาคม  ๒๕๖3  เวลา ๑๓.๐๐ น. ณ  ห้องประชุมชั้น  8 อาคารเรียนรวมและ
อ านวยการ  ฝ่ายเลขานุการได้จัดท ารายงานการประชุมเสร็จเรียบร้อยแล้ว รายงานการประชุม มีจ านวน 10 หน้า  
ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุมแนบท้ายระเบียบวาระนี้ 

 
จึงน าเสนอท่ีประชุมเพ่ือโปรดพิจารณารับรองรายงานการประชุม 
 
มติที่ประชุม  

   รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ 1/๒๕๖3 วันพุธที่ 18  มีนาคม  ๒๕๖3  
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  ระเบียบวาระท่ี ๓ เรื่องเพื่อทราบ 
    วาระท่ี ๓.๑ ผลการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการส านักงานสีเขียว ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๓ 
    ความเป็นมา 

   ตามที่ มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร ได้จัดส่งใบสมัครพร้อมแบบประเมินตนเอง 
 ตามเกณฑ์ส านักงานสีเขียว ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๓ ของอาคารเฉลิมพระเกียรติ (อาคาร ๑๒)  
อาคาร กิจกรรมกองพัฒนานักศึกษา อาคารเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร แม่สอด และ
อาคารพิพิธภัณฑสถานจังหวัดก าแพงเพชร เฉลิมพระเกียรติ กับกรมทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และ
มหาวิทยาลัยมหิดล เพ่ือให้ได้รับการรับรองผ่านเกณฑ์การประเมินส านักงานสีเขียว นั้น  

    อนึ่ง ทางกรมทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และมหาวิทยาลัยมหิดล ได้แจ้งผล  
  การคัดเลือกเข้าร่วมโครงการส านักงานสีเขียวมายังมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร ผลปรากฏว่า  
  อาคารพิพิธภัณฑสถานจังหวัดก าแพงเพชร เฉลิมพระเกียรติ ของส านักศิลปะและวัฒนธรรม ได้รับการ 
  คัดเลือกให้เข้าร่วมโครงการส านักงานสีเขียว ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๓  ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยราชภัฏ 
  ก าแพงเพชร จึงขอแจ้งผลการคัดเลือกการเข้าร่วมโครงการส านักงานสีเขียว มายังหน่วยงานท่าน จึงเรียนมาเพ่ือทราบ 
    

     ประเด็นเพื่อทราบ ผลการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการส านักงานสีเขียว ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๓     

     มติที่ประชุม 
    รับทราบ 
    
     วาระท่ี 3.2 การใช้ระบบเทคโนโลยีในการปฏิบัติงาน ระบบจองห้องประชุมออนไลน์ 
     ความเป็นมา 

   ตามที่ มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส 
โคโรน่า 2019 อาคารเรียนรวมและอ านวยการ (อาคาร 14) โดยกองกลาง ส านักงานอธิการบดี ได้พัฒนา
ระบบการใช้ห้องประชุม ชั้น 8 ในรูปแบบการขอจองห้องประชุมออนไลน์ โดยสามารถเข้าตรวจสอบปฏิทิน
การใช้ และเข้าจองใช้ผ่านระบบจองห้องประชุม หน้าเว็บไซต์กองกลาง ส านักงานอธิการบดี นั้น ในการนี้  
เพ่ือเป็นการลดขั้นตอนการให้บริการ และลดการใช้กระดาษ กองกลาง ส านักงานอธิการบดี จึงใคร่ขอแจ้ง
มายังกรรมการสิ่งแวดล้อมเพ่ือทราบ และปฏิบัติ 

     
    

     ประเดน็เพื่อทราบ การใช้ระบบเทคโนโลยีในการปฏิบัติงาน     

     มติที่ประชุม 
    รับทราบ 
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    วาระท่ี 3.3 การปฏิบัติงานสารบรรณด้วยระบบเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ 
    ความเป็นมา 

   โดยที่เป็นการสมควรให้มีการปฏิบัติงานด้วยระบบเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ เพ่ือให้งาน 
เอกสารด้านงานสารบรรณมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร มีประสิทธิภาพและเป็นระบบ  สามารถด าเนินการรับ 
ส่ง เอกสารด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์และลงลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์ ได้ตามระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วย
งานสารบรรณ พ.ศ .2526 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม และพระราชบัญญัติว่าด้วยธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2544 
และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม ทั้งนี้ ระบบงานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ จะมีชื่อว่า ระบบส านักงานอัตโนมัติ E – Office  
เป็นระบบที่ใช้ร่วมกันทั้งมหาวิทยาลัยราชภัฏแพงเพชร ผู้บริหารสามารถลงนามอิเล็กทรอนิกส์ได้สะดวกและ
รวดเร็ว และเป็นระบบที่ประหยัดกระดาษและพลังงานในการรับ – ส่งหนังสือ ดังประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏ
ก าแพงเพชร เรื่อง การปฏิบัติงานสารบรรณด้วยระบบเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ ลงวันที่ 21 พฤษภาคม 2563  
จึงเรียนมาเพ่ือทราบ 
    
     ประเด็นเพื่อทราบ  การปฏิบัติงานสารบรรณด้วยระบบเอกสารอิเล็กทรอนิกส์   

     มติที่ประชุม 
    รับทราบและด าเนินการตามแนวทางของระบบส านักงานอัตโนมัติ E – Office เพ่ือเป็น
การลดใช้กระดาษและลดใช้พลังงานในการรับ – ส่งหนังสือ 
     

ระเบียบวาระท่ี ๔ เรื่องเพื่อพิจารณา 
  วาระที่ ๔.๑ พิจารณาการด าเนินการโครงการส านักงานสีเขียว ประจ าปีงบประมาณ  

2563  ประเด็น สิ่งที่ต้องด าเนินการโครงการส านักงานสีเขียว (Green Office) ของส านักศิลปะและวัฒนธรรม 
ประจ าปีงบประมาณ 2563 
   ความเป็นมา 

  ตามท่ี ทางกรมทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และมหาวิทยาลัยมหิดล ได้แจ้งผลการ 
คัดเลือกเข้าร่วมโครงการส านักงานสีเขียวมายังมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร ผลปรากฏว่า อาคารพิพิธภัณฑสถาน
จังหวัดก าแพงเพชร เฉลิมพระเกียรติ ของส านักศิลปะและวัฒนธรรม ได้รับการคัดเลือกให้เข้าร่วมโครงการส านักงาน
สีเขียว ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๓ นั้น คณะกรรมการสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร จึงได้จัดท า
แผนผังขั้นตอนกระบวนงานและสิ่งที่ต้องด าเนินการโครงการส านักงานสีเขียว (Green Office) ของส านักศิลปะ
และวัฒนธรรม ประจ าปีงบประมาณ 2563 เพ่ือเป็นกรอบการด าเนินการ ในการวางระบบและกล 
ไกการขับเคลื่อนโครงการส านักงานสีเขียวให้กับบุคลากรภายในหน่วยงาน ให้เป็นไปตามคุณภาพตามเกณฑ์
ส านักงานสีเขียว ต่อไป  (เอกสารแยกเล่ม) จึงเรียนมาเพ่ือพิจารณา 

 ประเดน็เพือ่พิจารณา พิจารณาการด าเนินการโครงการส านักงานสีเขียว ประจ าปี 
งบประมาณ  2563 ประเด็น สิ่งที่ต้องด าเนินการโครงการส านักงานสีเขียว (Green Office)  
ของส านักศิลปะและวัฒนธรรม ประจ าปีงบประมาณ 2563 
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 มติที่ประชุม  
   1. เห็นชอบแผนการด าเนินโครงการส านักงานสีเขียวของอาคารพิพิธภัณฑสถานจังหวัด 

ก าแพงเพชร เฉลิมพระเกียรติ และมอบหมายให้กองกลาง ส านักงานอธิการบดีปรับข้อมูลเพ่ิมเติมลงในแผนดังกล่าวให้สมบูรณ์ 
  2. มอบหมายให้กรรมการสิ่งแวดล้อมของอาคารเรียนรวมและอ านวยการ (อาคาร 14)  

จัดทีมที่ปรึกษาและผู้ช่วยลงพ้ืนที่ในการตรวจสอบข้อมูลและสร้างความรู้ ความเข้าใจในการด าเนินโครงการ
ส านักงานสีเขียวแก่บุคลากรของส านักศิลปะและวัฒนธรรม 

 
   วาระท่ี 4.2 พิจารณารายงานความก้าวหน้าการติดตามผลการด าเนินงาน 
ด้านสิ่งแวดล้อม รวมถึงแนวทางการแก้ไขปรับปรุงและพัฒนาของอาคารเรียนรวมและอ านวยการ  
(อาคาร 14) ณ ปัจจุบัน ไตรมาสที่ 3 ปีงบประมาณ 2563 

   ความเป็นมา 
   ตามท่ี อาคารเรียนรวมและอ านวยการ (อาคาร 14) ด าเนินการโครงการส านักงานสีเขียว 
อย่างต่อเนื่องเป็นประจ าทุก ๆ ปี เพ่ือรักษามาตรฐานการเป็นส านักงานสีเขียว อนึ่ง ได้มีการก าหนดให้ทุกหมวด
รายงานความก้าวหน้าติดตามผลการด าเนินงานด้านสิ่งแวดล้อม  รวมถึงแนวทางการแก้ไขปรับปรุงและพัฒนา 
ของอาคารเรียนรวมและอ านวยการ (อาคาร 14) รายไตรมาส จึงขอให้กรรมการในแต่ละหมวดน าเสนอข้อมูล 
ผลการด าเนินงานดังกล่าวต่อกรรมการสิ่งแวดล้อมเพ่ือพิจารณา 
      
   ประเดน็เพื่อพิจารณา พิจารณารายงานความก้าวหน้าการติดตามผลการด าเนินงาน 
ด้านสิ่งแวดล้อม รวมถึงแนวทางการแก้ไขปรับปรุงและพัฒนาของอาคารเรียนรวมและอ านวยการ (อาคาร 14) 
ณ ปัจจุบัน ไตรมาสที่ 3 ประจ าปีงบประมาณ 2563 

 

   มติที่ประชุม  
   - เห็นชอบการรายงานความก้าวหน้าการติดตามผลการด าเนินงานด้านสิ่งแวดล้อม ณ ปัจจุบัน
ไตรมาสที่ 3 ประจ าปีงบประมาณ 2563 
   - ควรทบทวนแผน/กิจกรรม/การประชุมที่ก าหนดไว้ในแผนการด าเนินงาน เนื่องจากการด าเนินการ
บางอย่างได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019  
 

  วาระท่ี 4.3 พิจารณาข้อคิดเห็น/ข้อร้องเรียนด้านสิ่งแวดล้อม 
   ความเป็นมา  
   ตามท่ี มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร ด าเนินโครงการส านักงานสีเขียวภายใต้มาตรการการ
แพร่ระบาดของไวรัสโคโรน่า 2019 ประกอบกับมีประกาศมหาวิทยาลัยในการปฏิบัติตนของบุคลากรและ
นักศึกษาท่ีก าหนดให้สวมใส่หน้ากากอนามัยตลอดเวลา นั้น อีกท้ัง ที่ผ่านมามหาวิทยาลัยฯประกาศ WFH  จ านวน 
3 เดือน และมีการเรียกกลับเข้ามาปฏิบัติงานเมื่อไม่นานมานี้ โดยทุกคนต้องสวมหน้ากากอนามัยเข้ามาภายใน
อาคาร จากสถานการณ์ดังกล่าว ท าให้มีข้อร้องเรียนด้านการไม่มีถังขยะส าหรับทิ้งหน้ากากอนามัย โดยแม่บ้าน
ตรวจพบการทิ้งปะปนอยู่กับถังขยะทั่วไป และยังไม่มีเส้นทางในการจัดการ จึงน าข้อร้องเรียนนี้น าเสนอต่อ
กรรมการสิ่งแวดล้อมเพ่ือพิจารณาหาแนวทางต่อไป 
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   ประเด็นเพื่อพิจารณา พิจารณาข้อคิดเห็น/ข้อร้องเรียนด้านสิ่งแวดล้อม 

 
   มติที่ประชุม 
   เห็นควรมอบกองกลาง ส านักงานอธิการบดีและอาจารย์นพรัตน์ ไชยวิโน ประธานหมวดที่ 4 
ด าเนินการจัดหาถังขยะส าหรับการทิ้งหน้ากากอนามัยดังกล่าว และก าหนดเส้นทางขยะติดเชื้อที่ชัดเจน 
 
ระเบียบวาระอ่ืน ๆ  
  - การปฏิบัติงานและกิจกรรมภายใต้สถานการณ์วิกฤต สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า 
2019 ท าให้การด าเนินการมีความล่าช้าไปบ้าง แต่การด าเนินการติดตามการเก็บข้อมูลต่าง ๆ ยังคงปฏิบัติเป็นประจ า
ทุก ๆ เดือน  
 
 
 
 

 
เลิกการประชุมเวลา ๑๖.๐๐ น. 

 
 

      (นางสาวอุทุมพร  สอนบุญเกิด) 
       ผู้บันทึกและสรุปรายงานการประชุม 

 
 

           (ดร.มะลิวัลย์  รอดก าเหนิด) 
         ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
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ภาคผนวก 
ภาพการประชุมกรรมการสิ่งแวดล้อมและผู้เข้าร่วมประชุม 

 
 

       
 
 

       
 
 
 


